

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการล้าง บด ย่อยพลาสติก  
ในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
และตรวจวัดระดับเสียงรบกวนร้านอาหารในพื้นที่ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนเสียงดังจากการประกอบกิจการล้าง บด ย่อยพลาสติกในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี และเทศบาลเมืองจันทนิมิต ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนของร้านคูกูแตก ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ภายหลังจากการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเสียงดัง สรุปได้ดังนี้

๑. สถานประกอบกิจการล้าง บด ย่อยพลาสติก เป็นโรงงานลำดับที่ ๕๓(๙) ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นอาคาร ๑ หลัง มีการล้าง บด ย่อยพลาสติกบริเวณภายในโรงงาน โดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่าได้รับเสียงจากการประกอบกิจการในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้แจ้งระงับการประกอบกิจการดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว โดยจะแจ้งมายังกรมควบคุมมลพิษเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจวัดเสียงรบกวนจากการประกอบกิจการดังกล่าวต่อไป

๒. ร้านคูกูแตก ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓/๘๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเป็นอาคาร ๑ ชั้น มีการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และแสดงดนตรีสดบริเวณภายในร้าน ขณะตรวจสอบร้านคูกูแตก มีการประกอบกิจการตามปกติ และบริเวณร้านข้างเคียงไม่มีเสียงจากการประกอบกิจการ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ จึงดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนบริเวณห้องพักของผู้ร้องเรียนระหว่างเวลา ๑๗.๔๐ - ๒๔.๐๐ น.

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง อยู่ระหว่างการแปลผลค่าการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน หากแล้วเสร็จจะแจ้งผลการตรวจสอบไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เพื่อแจ้งให้เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากรณีนี้ต่อไป



ร้านคูกูแตกตรงข้ามบ้านผู้ร้อง